

CÔNG TÁC DÂN VẬN Ở KIẾN XƯƠNG Động lực phát triển kinh tế - xã hội

Xác định vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới, những năm qua, Huyện ủy Kiến Xương đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. Qua đó, tạo sự đồng thuận và củng cố mối quan hệ đoàn kết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển.

Nhiều năm qua, Vũ Hòa là xã điển hình làm tốt công tác dân vận. Bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Kết quả rõ nét nhất là nhận thức của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và đội ngũ cán bộ, đảng viên về công tác dân vận được nâng lên. Cấp ủy, chính quyền xã ban hành nhiều chủ

trương, giải pháp về phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Đời sống vật chất, tinh thần và quyền làm chủ của nhân dân được nâng cao. Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền, các thủ tục hành chính, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, giải quyết những vấn đề bức xúc, phát sinh được thực hiện ngay từ cơ sở. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong tổ chức của mình. Vì thế, Vũ Hòa có rất nhiều phong trào tiêu biểu như "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia

đình hạnh phúc", các mô hình hũ gạo tình thương, phụ nữ giúp nhau mua thẻ bảo hiểm y tế... Việc thực hiện tốt công tác dân vận tại cơ sở đã giúp Đảng bộ xã Vũ Hòa lãnh đạo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đặt ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Những năm qua, Ban Dân vận Huyện ủy Kiến Xương đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai và tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, đặc biệt là Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới". Tham mưu tổ chức



Xã Bình Định (Kiến Xương) đạt các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo" với hơn 1.100 lượt mô hình gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Công tác dân vận chính quyền được chú trọng và đổi mới góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Công tác dân vận của MTTQ và các đoàn thể được củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cùng với thực hiện tốt công tác dân vận nên Kiến Xương đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, điển hình là trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM). Thực hiện lời dạy của Bác: "Để mười lăm không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong" và xác định "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã thực hiện tốt công tác

tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng NTM". Cùng với một số chính sách hỗ trợ của nhà nước, Kiến Xương đã huy động nguồn lực của nhân dân chung sức xây dựng NTM, làm đổi thay diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đến năm 2019, huyện và 100% xã đã đạt chuẩn NTM, 2 xã Bình Định và Thanh Tân đạt các tiêu chí xã NTM nâng cao.

THU THUY

Đồng hành cùng người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19



Lao động bị giảm sâu thu nhập, mất việc làm tại các doanh nghiệp sẽ được tổ chức công đoàn hỗ trợ một phần kinh phí.

Sau hơn 4 tháng triển khai Nghị quyết số 42 của Chính phủ, Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đến thời điểm này toàn tỉnh có trên 200.000 người đã được hỗ trợ kinh phí. Cùng với sự hỗ trợ của Chính phủ, tỉnh Thái Bình cũng ban hành nhiều chính sách hỗ trợ giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

trợ cho 207.355 người gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ, Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ (NLD tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; hộ kinh doanh; NLD bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; người có công và thân nhân của người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội) với tổng kinh phí trên 268 tỷ đồng.

lập hồ sơ gửi Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện danh sách trình UBND tỉnh phê duyệt để sớm được hỗ trợ kinh phí. Trước đó, ngày 22/5/2020, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định số 643 về việc chỉ hỗ trợ đoàn viên, NLD bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đó, đoàn viên, NLD do ảnh hưởng của dịch Covid-19 bị mất việc, thiếu việc làm dẫn đến mất thu nhập, thu nhập bằng hoặc thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định hiện hành, có hoàn cảnh khó khăn tại thời điểm xét hỗ trợ và không nằm trong đối tượng được nhận gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 42 sẽ được hỗ trợ một lần với mức 500.000 đồng/người. Bên cạnh đó, đoàn viên, NLD đã được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 42 nhưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (lao động nữ đang mang thai từ tháng thứ 7 trở lên hoặc nuôi con nhỏ dưới 6 tháng tuổi; NLD bị mắc bệnh hiểm nghèo đang được điều trị; đoàn viên là người khuyết tật, người bị tai nạn lao động chưa được hưởng trợ cấp...) cũng được hỗ trợ mức 500.000 đồng/người. Toàn bộ kinh phí hỗ trợ từ nguồn tài chính tích lũy của Liên đoàn Lao động tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu các công đoàn cơ sở tổ chức rà soát, lập danh sách đoàn viên, NLD bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Qua rà soát, tổng hợp, đến nay toàn tỉnh có khoảng 2.000 đoàn viên, NLD có nhu cầu hỗ trợ kinh phí. Liên đoàn Lao động tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để đoàn viên, NLD sớm được hưởng hỗ trợ, bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng.

Ban hành nhiều chính sách hỗ trợ người lao động

Cùng với chính sách hỗ trợ của Chính phủ, tỉnh Thái Bình cũng kịp thời ban hành các văn bản để hỗ trợ người dân sớm vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19. Ngày 11/7/2020, trên cơ sở đề xuất của UBND tỉnh, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 14 về quy định hỗ trợ một số đối tượng phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào nhóm hỗ trợ là giáo viên, nhân viên hợp đồng tại các cơ sở giáo dục. Qua số liệu tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh hiện có trên 3.600 trường hợp là giáo viên, nhân viên, NLD không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, đang làm việc, có tên trong danh sách quản lý của các cơ sở giáo dục ngoài công lập và cơ sở giáo dục công lập tại thời điểm ngày 31/11/2020 (trước thời điểm tạm thời nghỉ việc), phải tạm thời nghỉ việc không hưởng lương theo chỉ đạo của ngành Giáo dục và Đào tạo khi xảy ra dịch Covid-19 nhưng chưa được nhận khoản hỗ trợ nào của Nhà nước. Được biết, những trường hợp nêu trên đều bị giảm sâu thu nhập, mất hoặc thiếu việc làm nên gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Theo Nghị quyết số 14, số giáo viên, nhân viên, NLD nếu đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ một lần với mức 1,8 triệu đồng/người. Số tiền hỗ trợ sẽ lấy từ nguồn ngân sách tỉnh. Đến nay, các cơ sở giáo dục đã

hỗ trợ cho 207.355 người gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ, Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ (NLD tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; hộ kinh doanh; NLD bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; người có công và thân nhân của người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội) với tổng kinh phí trên 268 tỷ đồng.

Kịp thời hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch

Từ đầu năm đến nay, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân, đặc biệt là hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Theo báo cáo từ các sở, ngành, địa phương, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động của 136 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh do lượng hàng hóa sản xuất ra không xuất hàng được. Trước khó khăn trên, các doanh nghiệp đã thỏa thuận với người lao động (NLD) tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc chấm dứt hợp đồng lao động với số lượng khoảng 30.000 lao động. Nhằm chia sẻ khó khăn với người dân và doanh nghiệp, ngày 9/4/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 giúp doanh nghiệp sớm ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, người dân ổn định cuộc sống.

Thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ, ngày 28/4/2020, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và chỉ đạo các ngành, địa phương tổ chức rà soát, lập danh sách các doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bảo đảm đủ điều kiện được hưởng hỗ trợ. Đến nay, sau hơn 4 tháng triển khai, việc chỉ trả kinh phí hỗ trợ cho người dân tại các địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về cơ bản hoàn thành theo kế hoạch, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch. Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đến ngày 31/7 toàn tỉnh đã

NGUYỄN CƯỜNG

Lai Ổn - giáo xứ "4 gương mẫu"



Cơ sở chế biến sữa của giáo dân Nguyễn Thị Ánh Sao có thu nhập hơn 3 tỷ đồng mỗi năm.

Từ khi phát động phong trào thi đua xây dựng "Xứ, họ đạo 4 gương mẫu", bà con Giáo xứ Lai Ổn, xã An Quý (Quỳnh Phụ) tích cực hưởng ứng bằng nhiều việc làm thiết thực. Nhờ vậy, đời sống của bà con không ngừng được cải thiện và nâng lên, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Chúng tôi đến thăm mô hình phát triển kinh tế của gia đình bà Nguyễn Thị Ánh Sao chuyên chế biến sữa và đồ gỗ nội thất. Với 20 bể bảo quản sữa, mỗi năm bà Sao xuất bán hơn 80 tấn sữa thành phẩm cho các siêu thị lớn toàn miền Bắc. Không chỉ là doanh nhân thành công, bà Sao còn là một giáo dân gương mẫu. Bà cho biết: Với tấm lòng kính Chúa, yêu nước, xây dựng môi trường đoàn kết lương - giáo, gia đình tôi đã giúp đỡ hơn 70 lao động là đồng bào có đạo, nhân dân trong và ngoài xã có việc làm ổn định với thu nhập bình quân từ 6 - 10 triệu đồng/người/tháng. Hiện nay, gia đình tôi mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư nuôi cấy và làm tinh dầu quế. Sau khi trừ chi phí đầu tư, gia đình tôi thu nhập hơn 3 tỷ đồng mỗi năm.

Không chỉ có giáo dân Nguyễn Thị Ánh Sao làm kinh tế giỏi, ở Giáo xứ Lai Ổn hiện còn có 7 giáo dân kinh doanh văn tài với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Tiêu biểu là mô hình của giáo dân Phạm Văn Đàm, chủ đại lý tiêu thụ nông sản cho nông dân, tạo việc làm cho 50 lao động với thu nhập bình quân từ 3 - 4 triệu đồng/người/tháng. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ Lai Ổn chia sẻ: Bà con trong Giáo xứ luôn tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đưa những loại cây như dưa chuột, dưa hấu, khoai lang vào trồng; đoàn kết giúp nhau về vốn, giống, kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt, góp phần tăng thu nhập, nâng tỷ lệ hộ khá, hộ giàu, số hộ nghèo trong Giáo xứ chỉ còn 2 hộ; 95% giáo dân có nhà kiên cố, 90% số hộ đầu nối sử dụng nước sạch.

Hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", 100% gia đình giáo dân đã hiến gần 10.000m² đất và có 3 hộ ủng hộ gần 100 triệu đồng để mở rộng đường giao thông. Ngoài ra, bà con còn đóng góp kinh phí, công lao động xây dựng khuôn viên thanh tịnh đường khang trang, sạch đẹp.

Linh mục Lê Xuân Hiệp chia sẻ: Ở An Quý, cộng đồng lương - giáo luôn đoàn kết giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế và tổ chức các hoạt động giao lưu bóng đá, tập đội kèn, đội lễ cho các cháu thanh thiếu nhi. Ngoài ra, chúng tôi còn vận động các nhà hảo tâm hàng năm tặng từ 200 - 300 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, người già cả, neo đơn; chu cấp 10kg gạo hàng tháng cho 7 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Những hoạt

động thiện nguyện trên đã nhận được sự ủng hộ của đồng bào có đạo trong và ngoài xã, qua đó giúp nhiều gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Những căn nhà mái bằng, cao tầng với nhiều tiện nghi hiện đại mọc lên san sát ở Giáo xứ Lai Ổn là minh chứng rõ nhất về đời sống của bà con nơi đây. Bà con luôn chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tỷ lệ sinh con thứ ba trong Giáo xứ giảm dần, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt hơn 90%. Công tác khuyến học, khuyến tài được quan tâm. Giáo xứ Lai Ổn nhiều năm liên tiếp được chọn làm điểm mô hình tự quản về an ninh trật tự, phòng, chống ma túy.

Ông Phạm Văn Vịnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Phụ đánh giá: Nhiều năm liền Giáo xứ Lai Ổn đạt danh hiệu "Xứ, họ đạo 4 gương mẫu", đây là kết quả khẳng định những đóng góp của Hội đồng mục vụ cũng như bà con giáo dân trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đây là động lực, sự khích lệ rất lớn để bà con giáo dân tiếp tục thi đua phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, tiếp tục xây dựng Giáo xứ "4 gương mẫu" trong những năm tới.

TIẾN DAT

Lan tỏa phong trào phụ nữ bảo vệ môi trường

Bảo vệ môi trường (BVMT) từ những việc làm nhỏ nhất, đó là phương châm được các cấp hội phụ nữ thực hiện xuyên suốt trong thời gian qua. Đã có nhiều mô hình về BVMT được phụ nữ các địa phương thực hiện và có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, mang lại hiệu quả thiết thực.



Phụ nữ xã Tiến Đức (Hung Hà) thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Mỗi ngày, lượng rác thải sinh hoạt của gia đình bà Nguyễn Thị Ngọt, thôn Miếu, xã Thụy Chính (Thái Thụy) không ít. Trước đây, toàn bộ rác thải, kể cả rác thải hữu cơ đều được bà Ngọt gom chung lại với nhau chuyển ra nơi để rác tập trung. Thế nhưng từ năm 2016 trở lại đây, lúc nào gia đình bà cũng có 2 xô để đựng từng loại rác riêng biệt: rác vỏ cơ, rác hữu cơ. Bà Ngọt cho biết: Tôi thường xuyên nhắc tất cả các thành viên trong gia đình, túi nilon sau khi sử dụng thì để vào xô đựng túi nilon, còn những rác hữu cơ thì bỏ riêng để xử lý tại nhà. Không chỉ gia đình bà Ngọt, 4 năm qua, việc phân loại rác thải tại hộ gia đình cũng đã trở thành nếp sinh hoạt thường ngày của các gia đình hội viên phụ nữ ở xã Thụy Chính. Chị Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Thụy Chính cho biết: Mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình được chúng tôi triển khai điểm tại thôn Miếu. Mỗi thành viên tham gia mô hình được hỗ trợ 2 xô đựng rác có nắp đậy: 1 đựng rác vỏ cơ, 1 đựng rác hữu cơ và 1 nắp bằng kim loại để đựng hồ chôn rác thải hữu cơ, đồng thời mỗi gia đình được khuyến khích

tự mua thêm 1 thùng đựng rác có nắp đậy để chứa rác thải vỏ cơ. Sau khi được hướng dẫn, các gia đình sẽ phân loại rác thải: rác hữu cơ cuối ngày sẽ được chuyển từ xô đựng rác ra hồ chôn ngoài vườn. Các gia đình sử dụng chế phẩm sinh học để ủ rác, bảo đảm vệ sinh môi trường. Khi hồ rác đầy sẽ trồng cây. Rác vỏ cơ được phân loại và thu gom đúng quy định. Từ mô hình điểm của thôn Miếu, đến nay mô hình đã được triển khai ra toàn xã với 380 gia đình cán bộ, hội viên tham gia.

Được phát động từ năm 2009, cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch" do hội LHPN các cấp thực hiện đã đạt được những kết quả rõ nét. Ban đầu chỉ thực hiện cuộc vận động, nhất là ở khu vực nông thôn, chị em chưa thực sự quan tâm đến vấn đề vệ sinh môi

trường. Nhưng với cách làm hiệu quả, lồng ghép tuyên truyền về BVMT thông qua các hoạt động sinh hoạt của thôn, khu phố, các buổi nói chuyện chuyên đề, được chuyển từ xô đựng rác ra hồ chôn ngoài vườn. Các gia đình sử dụng chế phẩm sinh học để ủ rác, bảo đảm vệ sinh môi trường. Khi hồ rác đầy sẽ trồng cây. Rác vỏ cơ được phân loại và thu gom đúng quy định. Từ mô hình điểm của thôn Miếu, đến nay mô hình đã được triển khai ra toàn xã với 380 gia đình cán bộ, hội viên tham gia.

Nhưng với cách làm hiệu quả, lồng ghép tuyên truyền về BVMT thông qua các hoạt động sinh hoạt của thôn, khu phố, các buổi nói chuyện chuyên đề, được chuyển từ xô đựng rác ra hồ chôn ngoài vườn. Các gia đình sử dụng chế phẩm sinh học để ủ rác, bảo đảm vệ sinh môi trường. Khi hồ rác đầy sẽ trồng cây. Rác vỏ cơ được phân loại và thu gom đúng quy định. Từ mô hình điểm của thôn Miếu, đến nay mô hình đã được triển khai ra toàn xã với 380 gia đình cán bộ, hội viên tham gia.

Được phát động từ năm 2009, cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch" do hội LHPN các cấp thực hiện đã đạt được những kết quả rõ nét. Ban đầu chỉ thực hiện cuộc vận động, nhất là ở khu vực nông thôn, chị em chưa thực sự quan tâm đến vấn đề vệ sinh môi trường. Nhưng với cách làm hiệu quả, lồng ghép tuyên truyền về BVMT thông qua các hoạt động sinh hoạt của thôn, khu phố, các buổi nói chuyện chuyên đề, được chuyển từ xô đựng rác ra hồ chôn ngoài vườn. Các gia đình sử dụng chế phẩm sinh học để ủ rác, bảo đảm vệ sinh môi trường. Khi hồ rác đầy sẽ trồng cây. Rác vỏ cơ được phân loại và thu gom đúng quy định. Từ mô hình điểm của thôn Miếu, đến nay mô hình đã được triển khai ra toàn xã với 380 gia đình cán bộ, hội viên tham gia.

KUÂN PHƯƠNG